

โครงการวิถีเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง ตามรอยพ่อ มุ่งสู่คาร์บอนต่ำ ชุมชนบ้านนามะพร้าว และเทศบาลตำบลชะรัด จ.พัทลุง

ชุมชนบ้านนามะพร้าว เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมตามแบบวิถีชุมชนชนบทภาคใต้คือ ทำสวนผลไม้ ส่วนยางพารา และทำนา พึ่งพิงธรรมชาติตามวิถีชีวิตแบบพอเพียง ปัจจุบันชุมชนบ้านนามะพร้าวก็นับเป็นชุมชนอีกแห่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทำให้เกิดความเสียหายของพืชสวนไร่นา ปริมาณฝนตกมากเกินไปในฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก ซึ่งชุมชนบ้านนามะพร้าว และเทศบาลตำบลชะรัดซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการวิถีเศรษฐกิจชุมชนพอเพียง ตามรอยพ่อ มุ่งสู่คาร์บอนต่ำขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน

คัดแยกขยะในชุมชน ขยะของชุมชนในแต่ละเดือนเฉลี่ยเดือนละ 10,800 กิโลกรัม ซึ่งยังขาดการคัดแยกชุมชนได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และลดภาระของเทศบาลในการจัดเก็บ จึงรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะ 3 ประเภท ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ โดยนำขยะอินทรีย์นำไปทำน้ำหมักชีวภาพ ส่วนขยะรีไซเคิลนำไปจำหน่ายที่ธนาคารขยะซึ่งมีแผนงานในการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลซึ่งจะรับซื้อขยะทุกวันที่ 4 ของเดือนซึ่งเป็นวันเปิดดำเนินการของกลุ่มออมทรัพย์

คาราวานจักรยานลดโลกร้อน เกิดจากกลุ่มจักรยานในหมู่บ้านมีการประชุมพบปะพูดคุยและหารือกันในเรื่องการตั้งกลุ่มเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม และชุมชน จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อเก็บขยะบริเวณริมถนนในหมู่บ้าน หลังจากดำเนินการได้ระยะหนึ่งมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงตั้งเป็นกลุ่ม “คาราวานจักรยานลดโลกร้อน” ขึ้นเพื่อทำประโยชน์ในที่สาธารณะของชุมชนโดยมีแผนกิจกรรมร่วมกันเดือนละ 2 ครั้ง

การทำนุ้ยหมักชีวภาพ, น้ำหมัก EM ส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะอินทรีย์ที่ได้จากการคัดแยกมาทำน้ำหมักชีวภาพและนุ้ยหมัก ใช้ในการทำเกษตรปลอดสารพิษในครัวเรือน, ส่งเสริมการผลิตตะกร้าพลาสติก ชุมชนได้รวมกลุ่มกันผลิตตะกร้าพลาสติกไว้ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก และมีการผลิตไว้จำหน่ายเพิ่มรายได้ของชุมชนอีกทาง

กิจกรรม 19.00 น.ดับไฟฟ้า 1 ชั่วโมง 1 หลอด 1 คริวเรือน (ดับไฟช่วยโลก)

รณรงค์ให้คนในชุมชนช่วยกันดับไฟ 1 หลอด 1 ชั่วโมงในช่วง 19.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกในชุมชนมีการใช้ไฟฟ้าสูงมาก จากการดำเนินกิจกรรมพบว่าค่าไฟของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนลด

กิจกรรมพลังงานจากขาเยียวาโลก

รณรงค์และส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เช่น ปั่นจักรยานไปตลาด ไปสวนไร่นา และใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชนซึ่งใช้ระยะทางไม่มาก ได้จัดทำทะเบียนผู้ใช้จักรยานของชุมชนปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานในชุมชนรวม 70 คัน ซึ่งในจำนวน 30 คันจาก 70 เป็นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางจากการใช้จักรยานยนต์เป็นจักรยานแทนซึ่งสามารถช่วยลดการใช้ น้ำมันและสามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 2.55 กิโลกรัมต่อวัน

กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชน

หนึ่งต้นกล้ารักษาอุณหภูมิโลก ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมปลูกต้นไม้ และดูแลต้นไม้ในพื้นที่เกษตร และพื้นที่สาธารณะโดยจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ต่างๆ เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

รวมพลังชุมชนอนุรักษ์ป่า เขาพญาไธสง ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เขาพญาไธสง เช่น ปลูกต้นไม้ เพิ่มบริเวณเขาพญาไธสง,ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพเดิมและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามตัดไม้ทำลายป่า





ข้อมูลตัวชี้วัดภาวะโลกร้อน

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนบ้านหามะพร้าว มีการคัดแยกขยะอินทรีย์เศษอาหาร เพื่อไปทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักได้กว่า 24,350 กิโลกรัม (ข้อมูลจากเดือน ม.ค. 54 – เม.ย. 55) ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 1,337 กิโลกรัม และมีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน